

## BÁO CÁO

### Kết quả thực hiện chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân Thành phố năm 2020

Thực hiện Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015; Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 về Chương trình hoạt động giám sát năm 2020; Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 19/12/2019 điều chỉnh Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 02/NQ - HĐND ngày 19/7/2019 về Chương trình hoạt động giám sát năm 2020 của HĐND Thành phố khóa VIII, Thường trực HĐND Thành phố báo cáo kết quả thực hiện như sau:

#### I. GIÁM SÁT TẠI KỶ HỌP

##### 1/- Tại kỳ họp thường kỳ tháng 7 năm 2020

##### a) Hoạt động thẩm tra các văn bản trình tại kỳ họp

Trước kỳ họp, trên cơ sở được phân công, các Ban của HĐND Thành phố tổ chức họp thẩm tra đầy đủ các văn bản trình tại kỳ họp, đúng thời gian theo luật định; báo cáo thẩm tra của các Ban đã thể hiện rõ chính kiến, chỉ rõ những vấn đề còn hạn chế, đồng thời kiến nghị những giải pháp khả thi; giúp cho đại biểu HĐND Thành phố làm cơ sở nghiên cứu, thảo luận, quyết định tại kỳ họp.

##### b) Hoạt động thảo luận tại các Tổ

Từ ngày 30/6/2020 đến 03/7/2020 các tổ đại biểu HĐND Thành phố thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn bản trình tại kỳ họp được tổ chức tại xã, phường. Qua báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội của UBND thành phố Cao Lãnh 06 tháng đầu năm 2020, đại biểu đã cơ bản thống nhất việc đánh giá tình hình kinh tế của Thành phố phát triển ổn định, tuy nhiên số thu ngân sách, giá trị sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ giảm so với cùng kỳ nhưng không đáng kể,.... Trong chỉ đạo, điều hành, UBND Thành phố đã có sự tập trung, nhất là công tác phòng, chống dịch Covid - 19 và triển khai thực hiện nhiệm vụ, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Do tình hình dịch Covid -19 diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất kinh doanh và đời sống của Nhân dân.

##### c) Hoạt động tại kỳ họp

- Về thảo luận, tham luận: Nội dung phát biểu của đại diện UBND Thành phố tại kỳ họp tập trung vào giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác phòng chống dịch Covid-19 và có nhiều đại biểu, cử tri tham gia phát biểu thảo luận tại hội trường xoay quanh các vấn đề trật tự xây



dựng, quy hoạch đô thị, thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao ở các xã, vệ sinh môi trường... Các ý kiến của đại biểu kiến nghị tại kỳ họp đều được UBND thành phố tiếp thu và giải trình đầy đủ, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao với cử tri thành phố.

- **Về các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp:** Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân Thành phố đã xem xét thông qua 07 Nghị quyết có liên quan đến Chương trình hoạt động giám sát của HĐND Thành phố năm 2021; tổng quyết toán ngân thu, chi ngân sách năm 2019; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025; danh mục công trình đầu tư công năm 2021; Miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Cao Thị Phượng (nghỉ chờ đủ tuổi nghỉ hưu); miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND Thành phố đối với bà Nguyễn Ngọc Bảy; bà Huỳnh Thị Kim Loan; xác nhận kết quả bổ sung chức danh Ủy viên UBND Thành phố, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trần Trường Sơn, Chánh Thanh tra Thành phố.

## **2/- Tại kỳ họp thường kỳ tháng 12 năm 2020**

### **a) Hoạt động thẩm tra các văn bản trình tại kỳ họp**

Các Ban của HĐND Thành phố tổ chức họp thẩm tra các văn bản trình tại kỳ họp đảm bảo thời gian theo luật định; báo cáo thẩm tra đã thể hiện rõ chính kiến, có tính phản biện cao; chỉ rõ những vấn đề còn hạn chế, kiến nghị những giải pháp khả thi; giúp cho đại biểu có thêm cơ sở nghiên cứu, thảo luận, quyết định tại kỳ họp.

### **b) Hoạt động thảo luận tại các Tổ**

Từ ngày 04/11/2020 đến 03/12/2020, đại biểu HĐND Thành phố thảo luận tại các Tổ. Qua thảo luận, nhiều ý kiến đánh giá cao tình hình kinh tế - xã hội Thành phố năm 2020, tuy gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19, thực hiện giãn cách xã hội nhưng với sự quyết tâm tập trung chỉ đạo, điều hành của UBND Thành phố, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ, các chỉ tiêu trong năm đều đạt và vượt so với kế hoạch. Trong đó nổi bật là công tác thu ngân sách, giá trị sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng so với năm 2019.

### **c) Hoạt động tại kỳ họp**

- **Về thảo luận:** Có 06 đại biểu, cử tri phát biểu liên quan đến các lĩnh vực quản lý trật tự xây dựng, quy hoạch, đất đai; giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vệ sinh môi trường,...; đồng thời kiến nghị nhiều giải pháp để định hướng phát triển Thành phố trong những năm tới.

- **Về chất vấn và trả lời chất vấn:** Có 02 đại biểu chất vấn lãnh đạo UBND Thành phố về giải quyết việc xây dựng, lắp đặt và sử dụng điện năng lượng mặt trời; vấn đề về xây dựng sai phép, không phép và việc xử lý các khu dân cư tự phát trên địa bàn Thành phố. Nội dung chất vấn được lãnh đạo UBND Thành



phổ tiếp thu và giải trình đúng thẩm quyền. Từ hoạt động chất vấn đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao với cử tri Thành phố.

- **Về các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp:** Tại kỳ họp này, HĐND Thành phố đã xem xét thông qua 25 văn bản báo cáo và 05 Nghị quyết có liên quan về phát triển kinh tế - xã hội; phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2021; kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm, giai đoạn 2021 - 2025; kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021.

### **3/- Tổ chức kỳ họp chuyên đề**

Ngoài hoạt động giám sát tại kỳ họp thường kỳ; trong năm 2020, Hội đồng nhân dân Thành phố tổ chức 01 kỳ họp chuyên đề xem xét Tờ trình và thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2016 - 2020, điều chỉnh vốn đầu tư năm 2020 và Nghị quyết về việc giao quyền cho Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định chủ trương đầu tư nhóm B sử dụng vốn ngân sách cấp trên cấp hỗ trợ có mục tiêu và dự án nhóm C thuộc cấp thành phố quản lý trên địa bàn.

## **II. GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ**

Thường trực, các Ban HĐND Thành phố đã xây dựng kế hoạch cụ thể khảo sát, giám sát các địa phương, phòng, ban, ngành và Ủy ban nhân dân Thành phố, kết quả như sau:

**1. Thường trực HĐND Thành phố:** Khảo sát, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND, ngày 10/3/2017 của HĐND Thành phố về Kế hoạch thực hiện nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thành phố năm 2020.

Qua kết quả giám sát, Thường trực HĐND Thành phố đã ban hành thông báo kết luận nêu rõ những kết quả đạt được và chỉ ra những mặt hạn chế, đồng thời kiến nghị cụ thể các nội dung liên quan đến phạm vi giám sát để UBND Thành phố lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới.

**2. Ban Kinh tế - Xã hội:** Tổ chức khảo sát, giám sát về tiến độ thực hiện các công trình, dự án từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước do Thành phố quản lý và phân bổ ngân sách năm 2019, năm 2020 trên địa bàn. Qua công tác giám sát, Ban Kinh tế - Xã hội đã kiến nghị cụ thể các nội dung có liên quan gửi đến các đơn vị, cơ quan, địa phương biết, giải quyết theo thẩm quyền.

**3. Ban Pháp chế:** Tổ chức khảo sát, giám sát về thực hiện Thông tư liên tịch số 02/2016/TTLT-VKSNDTC-TANDTC ngày 31/8/2016 quy định việc phối hợp giữa Viện Kiểm sát Nhân dân và Tòa Án Nhân dân trong việc thi hành một số quy định của Luật Tố Tụng dân sự. Qua đó, Ban Pháp chế HĐND Thành phố kiến nghị các đơn vị cụ thể các nội dung cần quan tâm thực hiện trong thời gian tới.



### **III. HOẠT ĐỘNG CHẤT VẤN, GIẢI TRÌNH GIỮA 2 KỲ HỌP HỌND THÀNH PHỐ**

Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức 02 phiên giải trình giữa hai kỳ họp HỌND Thành phố với chủ đề “Kết quả các ý kiến, kiến nghị của cử tri và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố từ đầu nhiệm kỳ đến nay” có liên quan đến lĩnh vực quy hoạch, trật tự đô thị, xây dựng cơ bản, vệ sinh môi trường, quản lý và khai thác đất công trên địa bàn. Các ý kiến, kiến nghị được tổng hợp và Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố ghi nhận, chỉ đạo giải quyết, giải trình thỏa đáng, đúng quy định.

### **IV. Hoạt động giám sát của Tổ đại biểu và đại biểu HỌND**

Các Tổ đại biểu và đại biểu HỌND Thành phố phối hợp với xã, phường giám sát thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn ứng cử, trong đó quan tâm giám sát về tiến độ, chất lượng triển khai thi công các công trình, dự án tại địa phương.

Trước kỳ họp HỌND Thành phố, các tổ đại biểu tiến hành thảo luận tại các xã, phường, tại các buổi thảo luận các vị đại biểu HỌND Thành phố đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri, nghiên cứu tài liệu, tham gia đóng góp các văn bản, báo cáo, tờ trình. Một số vị đại biểu đã tích cực tham gia phát biểu ý kiến, chất vấn các vấn đề liên quan đến công tác quản lý nhà nước, nội dung bức xúc được nhiều cử tri quan tâm nhằm giúp UBND Thành phố và các cơ quan chuyên môn nâng cao trách nhiệm trong quản lý điều hành, nhất là góp ý vào các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố; dự các kỳ họp của HỌND xã, phường nơi ứng cử; tham gia Đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực, các Ban của Hội đồng nhân dân Thành phố khi đến khảo sát tại xã, phường.

### **V. Hoạt động phối hợp giám sát.**

Thường trực HỌND Thành phố phối hợp tham gia cùng Đoàn khảo sát, giám sát của Thường trực, các Ban của HỌND Tỉnh đến khảo sát, làm việc với UBND Thành phố về kết quả thực hiện các kiến nghị thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội, pháp chế; khảo sát kết quả thực hiện các kiến nghị thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách từ đầu nhiệm kỳ (2016 -2021) đến nay.

### **\* ĐÁNH GIÁ CHUNG**

Hội đồng nhân dân, Thường trực HỌND, các Ban của HỌND, Tổ đại biểu và đại biểu HỌND Thành phố đã có nhiều nỗ lực trong hoạt động, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền theo luật định; tổ chức triển khai hoàn thành đầy đủ các nội dung mà Nghị quyết HỌND Thành phố đề ra.

Hoạt động khảo sát, giám sát của Thường trực và các Ban của HỌND được chuẩn bị chu đáo, giải quyết được những vấn đề mà đại biểu và cử tri quan tâm. Sau mỗi cuộc giám sát, Thường trực HỌND Thành phố xem xét ban hành thông báo kết luận, các Ban xem xét ban hành báo cáo gửi đến các đơn vị chịu sự giám

sát nêu rõ những mặt ưu điểm, hạn chế và kiến nghị cụ thể để có giải pháp khắc phục những hạn chế trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh những mặt đạt được còn một số khó khăn, hạn chế như: hoạt động của các Tổ đại biểu chưa thường xuyên; thành viên hai Ban của HĐND tham gia các buổi khảo sát, giám sát chưa đầy đủ; đại biểu HĐND tham gia phát biểu ý kiến, chất vấn tại kỳ họp còn ít.

Trên đây là kết quả thực hiện Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân Thành phố năm 2020; Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố xin báo cáo đại biểu HĐND Thành phố khoá IX năm./.

**Nơi nhận:**

- TT/HĐND Tỉnh;
- UBND Tỉnh;
- TT/Thành ủy;
- UBND Thành phố;
- UBKT Thành ủy;
- TT/HĐND xã, phường;
- Đại biểu HĐND Thành phố;
- LDVP, CVNC;
- Lưu: VT, NC/TH.

**TM. THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Vũ Nhật Tân**